



...ขยายจาก

...หลังจากที่ประกาศแตกไลน์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงที่สุดของปี “ธีระชัย ธีระจินนท์” บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS ก็เร่งเดินหน้าออกแบดดีไซน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แล้ว ๆ มาว่าอีกไม่นาน หากกระบวนการทุกอย่างแล้วเสร็จก็จะเริ่ม Test run โปรดัคส์ใหม่ได้เลย พร้อมส่งจิกมาว่า โปรดัคส์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะสามารถสร้างยอดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง เขาเป็นว่าอดใจรออีกแป๊บเดียว ก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดี ๆ ของ TPLAS ที่จะเข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารแน่นอน

...พร้อมกับเป็นซีอีโอที่มีมือบริหารงานไม่ธรรมดา ทั้งในแวดวงธุรกิจที่ทำผลงานผลิตภัณฑ์ยอดขาย บมจ.ทีวี ไคเร็ค หรือ TVD ในปีนี้

ผ่านมา เคียด ๆ 4 พันล้านบาท เติบโตกว่า 20% แถมนเรื่องช่วยเหลืองานการกุศลก็ไม่เคยขาด ล่าสุดในงานคืนสู่เหย้า ACC 80th Anniversary Home Coming “ทรงพล ชัยภูมาตริกิจ” ซีอีโอ TVD ในฐานะศิษย์เก่า ก็ได้รับเลือกขึ้นเวทีรับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มสุด ๆ ที่ได้รับเกียรติครั้งนี้...

...ไม่ธรรมดาจริง ๆ เปิดต้นปีมา ก็กวาดยอดขายทะลุเป้าไปแล้ว สำหรับเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมมิตรรถไฟฟ้ายังคงตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองตามแนวคิด Urban Living Solutions งานนี้ ชัยยุทธ ชูณหะชา ปธ.จหน.สายงานการเงิน บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ออกมาบอกข่าวดีเพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและนักลงทุนว่าสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ด้วยดีมานด์ที่ยังต่อเนื่องผลงานดีตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ ปิดยอดให้ได้ตามเป้าไม่น่าไกลเกินเอื้อม ...

...ผู้ถือหุ้น บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO เตรียมเฮ !! ล่าสุดที่มบอร์ดบริหาร นำโดย “สุขสันต์ ยะคะสินธุ์” ซีอีโอ เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2561 และกำไรสะสม โดยกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 10 พ.ค. 2562 นี้ และวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย. 2562

ก่อนหน้านี้นี้ CHAYO จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาท/หุ้น รวมทั้งปี จ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและสะท้อนความเชื่อมั่นการเติบโตในปีนี้ โดยบริษัทตั้งเป้าซื้อหุ้นเข้าบริหารประมาณ 10,000 ล้านบาท วางงบลงทุนไว้ที่ 1,000-1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นซื้อหุ้นเข้าบริหารประมาณ 1,000-1,250 ล้านบาท และใช้สำหรับธุรกิจปล่อยกู้ประมาณ 200-250 ล้านบาท ชูเป็นหุ้นอนาคตไกล ผู้บริหารตั้งใจทำงาน ที่มีสตอรี่ให้ตามต่อ

...มกต่อกันที่ นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กก.และผอ.โรงพยาบาล บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) พร้อมผู้บริหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลประจำ

ปี'61 ของบริษัทในงาน Opportunity Day โดยประเมินทิศทางการธุรกิจของบริษัทนับต่อจากนี้จะเติบโตอย่างโดดเด่น เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) สนับสนุน ผลักดันให้รายได้รวมปีนี้จะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 8-10%

...ปิดท้าย หลังจากบอร์ด บมจ.เอ็น.ดี. รับเบอร์ หรือ NDR ไฟเขียวปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายปันผล 26 เมษายน 2562 ...งานนี้ผู้ถือหุ้นอย่าลืมไปใช้สิทธิโหวต ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ■

เพื่อให้เกิดความทันสมัย ยืด อินเทอร์เน็ต ในการประหยัดพลังงาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่อายุ 25 ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ช่วยลดอุณหภูมิให้กับโลกที่กำลังร้อนระอุ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปเบญจกาน...ขอร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการงดรับบริการส่งข่าวสารผ่านทางเครื่องโทรสาร (Fax) จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิฯ ที่ต้องการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ กักตุนการขยายเชิญร่วมแถลงข่าว กรุณาส่งมาที่ email: Kao_Hoon@hotmail.com และ Kao_Hoon@yahoo.com และ Kaohoon.pr@gmail.com มาอินเทอร์เน็ตแบบลดโลกร้อนให้โลกสวยสดใส ด้วยการงดส่ง FAX กันเถอะค่ะ